

## **HỘI ĐỒNG KHOA HỌC**

### **HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VIỆT NAM KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN - HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI**

#### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**TTND. PGS.TS.BS. Lê Thị Anh Thư**

#### **PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**PGS.TS.BS. Nguyễn Việt Hùng**

**TS.BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Hà**

**ThS. Trần Hữu Luyện**

#### **ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG**

**PGS.TS.BS. Đinh Vạn Trung**

**TS.BS. Nguyễn Văn Hiếu**

**TS.BS. Ngô Đồng Khanh**

**TS.BS. Lê Kiến Ngãi**

**TS.BS. Nguyễn Thị Kim Phương**

**TS.BS. Phùng Mạnh Thắng**

**TS.BS. Trương Anh Thư**

**BSCCKII. Nguyễn Đắc Minh Châu**

**BSCCKII. Phạm Hữu Đoàn**

**BSCCKII. Nguyễn Thành Huy**

**BSCCKII. Trần Thị Khánh Ngọc**

**BSCCKII. Nguyễn Lan Phương**

**BSCCKII. Trần Thị Thu Trang**

**BSCCKII. Huỳnh Thị Vân**

**ThS.BS. Phạm Thị Thoa**

**ThS.BS. Lê Thị Thanh Thủy**

**ThS. Đoàn Văn Hiến**

**ThS. Châu Hà Hiếu**

**ThS. Dương Nữ Tường Vy**

**DS. Trương Thị Thu**

**CN. Mai Thị Tiết**

#### **THƯ KÝ HỘI ĐỒNG**

**TS.BS. Huỳnh Minh Tuấn**

## LỜI NÓI ĐẦU

Kính thưa Quý đồng nghiệp.

Nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế vẫn đang là một thách thức lớn tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Phòng ngừa và kiểm soát những nhiễm khuẩn này là một phần thiết yếu trong công tác chăm sóc bệnh nhân, nâng cao chất lượng điều trị tại các cơ sở y tế. Các chính sách, quy định, thông tin về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn luôn thay đổi, cập nhật theo diễn biến của tình hình nhiễm khuẩn và các tiến bộ trong khoa học kỹ thuật. Trước yêu cầu này, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học mỗi 2 năm với mong muốn cập nhật các ứng dụng mới trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn trong nước và trên thế giới, và chia sẻ các công trình nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn trong mọi bệnh viện toàn quốc.

Tập tài liệu chuyên đề được xuất bản nhân dịp Hội nghị khoa học kỹ thuật lần II - 2024 – “Kiểm soát nhiễm khuẩn- Hiện tại và tương lai”, nhằm công bố một số công trình nghiên cứu về tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện, tình hình đề kháng thuốc và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn. Đây là cơ hội để các chuyên gia kiểm soát nhiễm khuẩn, vi sinh, quản lý chất lượng và các đồng nghiệp liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn từ các bệnh viện trong toàn quốc cùng chia sẻ các công trình nghiên cứu, cải tiến có giá trị trong kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam trân trọng giới thiệu các công trình này đến các đồng nghiệp, với hy vọng sẽ mang lại những bằng chứng khoa học hữu ích, hỗ trợ cho việc thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn ngày một tốt hơn, mang lại an toàn cho người bệnh và cho cả nhân viên y tế. Rất mong các đồng nghiệp tham khảo, đóng góp và trao đổi thêm kinh nghiệm để chúng tôi hoàn thiện các chuyên đề vào những lần hội nghị tiếp theo.

Kính chúc quý đồng nghiệp và quý vị sức khỏe và thành công.

Trân trọng kính chào  
Chủ tịch Hội KSNK Việt Nam



TTND PGS TS Lê Thị Anh Thu